

บันทึกรายงานงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 7 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ผู้ที่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญจันทร์ แสงวงสุข	ประธานสภา	บุญจันทร์ แสงวงสุข	
2	นายสมชาย มั่นยืน	รองประธานสภา	สมชาย มั่นยืน	
3	นายบุญเพ็ง จันทร์ล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	บุญเพ็ง จันทร์ล้ำ	
4	นายประสิทธิ์ บุญมาก	สมาชิกสภา อบต.ม.1	ประสิทธิ์ บุญมาก	
5	นางอรพินท์ กิ่งมาลา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	อรพินท์ กิ่งมาลา	
6	นายสอน แสงสี	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สอน แสงสี	
7	นายน้อย แก่นแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม.3	น้อย แก่นแก้ว	
8	นายประยงค์ นาคี	สมาชิกสภา อบต.ม.4	ประยงค์ นาคี	
9	นางสมควร ชันขาว	สมาชิกสภา อบต.ม.4	สมควร ชันขาว	
10	นายวิเชียร ร่มเย็น	สมาชิกสภา อบต.ม.5	วิเชียร ร่มเย็น	
11	นายสัมพันธ์ อย่างสุข	สมาชิกสภา อบต.ม.5	สัมพันธ์ อย่างสุข	
12	นายวิโรจน์ นาคแสร์	สมาชิกสภา อบต.ม.6	วิโรจน์ นาคแสร์	
13	นางทองใบ ศรีอุดมสุข	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ทองใบ ศรีอุดมสุข	
14	นายทองใบ พุดชู	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ทองใบ พุดชู	
15	นายสถิตพงษ์ ครองศักดิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.8	สถิตพงษ์ ครองศักดิ์	
16	นางสาวสายชล จันทร์ล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ม.8	สายชล จันทร์ล้ำ	
17	นายเชิด สุขสนิท	สมาชิกสภา อบต.ม.9	เชิด สุขสนิท	
18	นางสมศรี เสนคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.9	สมศรี เสนคำ	
19	นางพรรณทิภา อยู่เย็น	สมาชิกสภา อบต.ม.10	พรรณทิภา อยู่เย็น	
20	นายนิธิ จันทร์ล้ำ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	นิธิ จันทร์ล้ำ	
21	นางสาวแจ่ม เกตุไสย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	แจ่ม เกตุไสย	
22	นางประภาศรี งามสง่า	สมาชิกสภา อบต.ม.11	ประภาศรี งามสง่า	
23	นายสุวัฒน์ ยิ้มดี	ปลัด อบต.	สุวัฒน์ ยิ้มดี	

ผู้ไม่มาประชุม

...ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางยุภาวดี บุญมาก	นายก อบต.หนองอียอ	ยุภาวดี บุญมาก	
2	นายสามารถ ครองศักดิ์	รองนายก อบต.	สามารถ ครองศักดิ์	
3	นายเที่ยง สุนทร	รองนายก อบต.	เที่ยง สุนทร	
4	นางบัวแก้ว สุขศรี	เลขานุการนายก อบต.	บัวแก้ว สุขศรี	
5	นายวิรัตน์ บุญมาก	เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิรัตน์ บุญมาก	
6	นายสมเกียรติ สาระ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	สมเกียรติ สาระ	

ระเบียบวาระการประชุม สภามอบการบริการส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 7 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายก อบต.

3.2 ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 วาระที่ 3 ลง

มติ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

.....

เมื่อเวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แสงสุข ประธานสภา ได้กล่าวเปิดและดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ แจ้งให้เลขานุการสภาฯ แจกสำเนานบันทึกกรรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมดู เพื่อประกอบในการรับรองรายงานครั้งที่แล้ว(ให้เวลาอ่านพิจารณาประมาณ 10 นาที) ประธานสภาฯ จึงถามมติที่ประชุม ว่ามีท่านใดจะแก้ไขข้อความใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขข้อความ

-ประธานสภาฯ จึงถามมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

มติ ที่ประชุมเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายกอบต.

-นาย กอบต. ได้เสนอเพื่อทราบดังนี้

-ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ไปร่วมกิจกรรม "12 สิงหาคม มหาราชินี" ณ. ที่ว่าการอำเภอสนม อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในการจัดกิจกรรมทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

-ข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งมี นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เปรณรัตน์ ให้มีการแก้ไขความเดือนร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

1 ข้อเสนอเร่งด่วน (1 - 3 เดือน)

1.1 เปรณรัตน์ ให้นำร่างกฎหมาย จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นร่างของคณะกรรมการกระจายอำนาจ เข้าสู่สภากฎหมาย ใช้แก้ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติรายนายได้ท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการบัญญัติรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะรับรองร่าง พรบ. ทั้งหมดเสนอเข้า ครม. เพื่อให้ นำเข้าสู่สภาฯ ได้เร็วขึ้น

1.2 ให้ยุติการขยายเวลา ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดิน เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ กำหนดให้ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่รัฐบาล ได้มีมาตรการลดการจดทะเบียนจากร้อยละ 2 ให้เหลือร้อยละ 0.01 ทำให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงเป็นจำนวนมาก โดยส่วนที่ได้ลดลงนั้น ขอให้รัฐบาลชดเชยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีแจ้งว่าการขยายเวลาจะมีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จากนั้นก็จะจัดเก็บเหมือนเดิม ส่วนค่าชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป ไม่มีงบประมาณในการชดเชย

1.3 ขอให้จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในสังกัด สพฐ. ในอัตรา 13 บาทต่อหัว ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรให้ 10 บาทต่อหัว และจัดสรรให้ร้อยละ 60 ต่อนักเรียนทั้งหมด ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาเงินไปเพิ่มในส่วนที่ขาดหายไป ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับปากจะดำเนินการและจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ในส่วนที่ยังขาดหายไปของงบประมาณ 2553

1.4 ให้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 อปท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่จำนวน 5,700 ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับการจัดสรรเพียง 2,900 ล้านบาท ขาดหายไป 2,800 ล้านบาท จึงขอให้รัฐบาลจัดสรรส่วนที่ขาดหายไป ให้ด้วย นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า งบประมาณปี 2553 ไม่มีงบจัดสรรให้ แต่ในปี 2554 จะจัดสรรเพิ่มเติมให้และในปี 2555 จะยกยอกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำให้รายได้ของท้องถิ่นมากขึ้น

1.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน นายกรัฐมนตรีจะนำเข้า ครม. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ซึ่งขณะนี้ก็ปรากฏว่าสามารถที่จะสมทบสนับสนุนได้แล้ว

1.6 ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการไม่เป็นปัจจุบัน จำกัดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตามที่ร้องขอ

1.7 ให้ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการและค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการปรับมาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งขณะนี้ภารกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น และเงินเดือนและค่าตอบแทนของอบต.ก็แตกต่างจากเทศบาลเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางระหว่างองค์กรท้องถิ่นด้วยกันเองนายกรัฐมนตรีได้ตอบว่า เงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะปรับตามการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2554 ส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอและจะได้เร่งรัดนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะได้ทันกับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

1.8 ให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพประชุมปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สดง.” ระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฝ่ายบริหารและผู้แทนจากอปท. เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบให้เป็นที่เข้าใจร่วมกัน เพราะการตรวจสอบโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และยังไม่เข้าถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีตอบว่า จะดำเนินการให้ทันที ซึ่งจะได้กำหนดวันเวลาประชุมอีกครั้งหนึ่ง

2. ข้อเสนอระยะสั้น(3 – 6 เดือน)

2.1 ได้ดำเนินการจัดส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ในแผนการจัดสรรเงิน เนื่องจากการส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า จะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ตรงตามกำหนดเวลา

2.2 ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณภายใต้คณะกรรมการการกระจายอำนาจหน้าที่ดูแลภาพรวมของการจัดสรรงบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีประธานเป็นผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีผู้เชี่ยวชาญการคณะกรรมการกระจายอำนาจเป็นตัวแทนขององค์กรส่วนท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า ให้สมาคมฯทำบันทึกหลักการและเหตุผลต่างๆมาเพื่อมาดูในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง

2.3 การกำหนดวงเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้มติดคณะกรรมการกระจายอำนาจก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ นายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า

กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณของ
รัฐบาล

3. ข้อเสนอเฉพาะ

3.1 ให้ประกันรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยให้มีเงินจัดสรรให้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีภารกิจที่ถ่านโอนมากขึ้น ทำให้บุคลากรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของงาน ทำให้มีรายจ่าย
ประจำเพิ่มขึ้น จึงทำให้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นไม่เพียงพอ นายกรัฐมนตรีรับเรื่องไว้โดยจะพิจารณาข้อมูลจากสำนัก
งบประมาณ

3.2 ให้กระทรวงการคลังออกระเบียบให้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมา
จัดระบบบริการสาธารณะ ในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ ส่งผลกระทบต่อ
จัดระบบบริการสาธารณะ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

-ที่ประชุมรับทราบ

3.2 ปลัดอบต.

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(วาระที่ 3)การลงมติ

-ประชารสภาฯ กล่าวว่าการที่สมาชิกฯ ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
2554 ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติสภาฯ โดยได้ผ่านการแปรญัตติในวาระ
ที่ 2 ดังนี้

วันที่ 8 ส.ค. 53 แปรญัตติ รายจ่ายหน่วยงานสำนักปลัด

วันที่ 9 ส.ค. 53 แปรญัตติ รายจ่ายหน่วยงานคลัง

วันที่ 10 ส.ค. 53 แปรญัตติ รายจ่ายหน่วยงานโยธา

วันที่ 13 ส.ค. 53 แปรญัตติ รายจ่ายงบกลาง,รายจ่ายส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

และในวันนี้จะเป็นการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เพื่อให้นายอำเภอพิจารณา
อนุมัติหรือไม่ โดยในวันนี้ไม่มีการอภิปราย

-ประธานสภาฯจึงหาดีที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 หรือไม่

มติ ที่ประชุมเห็นชอบเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

-ประธานสภาฯแจ้งว่าเนื่องจากนายก อบต. ได้ยื่นข้อเสนอขุดดินในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนั้นจึงขอนัดทุกท่านมาประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย

-ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.50 น.

(นายสุวัฒน์ ยี่มดี)

(นายบุญจันทร์ แสงสุข)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีโย